



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับประจำวันที 22-18 เดือนเมษายน พ.ศ.2559 หน้า 19

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



การศึกษา

ฟังเสียงค้านเปิด-ปิดเทอมตามอาเซียน ได้หรือเสีย เมื่ออยู่บนความขัดแย้ง???

เป็นข้อถกเถียงที่หมกมุ่นกับประเด็นเลื่อนเปิด-ปิดภาคเรียนตามประเทศอาเซียน ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) หลังเริ่มปรับช่วงเวลาได้ 2 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 โดยภาคเรียนที่ 1 เปิดเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม ภาคเรียนที่ 2 เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม และปิดภาคเรียนเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม

โดยมีงานวิจัยและการจัดทำแบบสอบถามผลกระทบจากการเปิด-ปิดภาคเรียนตามประเทศอาเซียนของหลายหน่วยงาน มาเป็นเครื่องยืนยัน ทั้งของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอ.ท.) ที่เสนอให้ทบทวน

โดยได้ทำการสอบถามความคิดเห็นบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 5,540 คน เพื่อเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ เสนอให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณา

พบว่า คณาจารย์ 73.2% บุคลากรสายสนับสนุน 63% และมีลิตนศึกษา 60.9% ไม่เห็นด้วยกับการเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียน สอดคล้องกับศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (CHES) ซึ่งได้ทำแบบสอบถามประชาชนจำนวน 7,172 คน โดยไม่ผู้ไม่เห็นด้วยกับการปิดภาคเรียนตามอาเซียน 88.6% และมีผู้เห็นด้วย 11.4% โดยแบ่งเป็นนิสิตนักศึกษา 62.5% อาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ 80 แห่ง 17.9% คิษย์เก่า 8.5% นอกนั้นก็เป็นผู้ปกครอง

ส่วนใหญ่ระบุเหตุผลที่ไม่เห็นด้วย เพราะสภาพอากาศร้อน

โดย นายวิรัช พุทธรังศรี ภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ในฐานะเลขาธิการ CHES แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า การเปลี่ยนช่วงเวลาการเปิด-ปิดภาคเรียนตามประเทศอาเซียน ไม่ได้ทำให้สถาบันอุดมศึกษาดีขึ้นเลย มีแต่ทำให้ นิสิตนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรอุดมศึกษาเดือดร้อน

โดยเฉพาะช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม อากาศร้อนมาก เด็กไม่มีสมาธิในการเรียน อาจารย์ก็ไม่มีอารมณ์สอน ขณะที่เด็กเกษตรก็ไม่มีน้ำใช้ในการทดลอง



ส่วนโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา รวมถึงอาชีวศึกษา ก็ไม่ได้เลื่อนเปิดเทอมตามอาเซียน ทำให้มีปัญหาในการเรียนการสอน โดยเฉพาะในคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ที่โรงเรียนเปิดปีการศึกษาใหม่ในเดือนพฤษภาคม ขณะที่มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาสายครู จะต้องออกไปฝึกสอนกับโรงเรียนประถม มัธยม ซึ่งเป็นช่วงที่มหาวิทยาลัยปิดเทอม

นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องการจ่ายงบประมาณ ไม่สอดคล้องกับปีงบประมาณ คือส่วนราชการงบประมาณจะเริ่มต้น 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน

แต่ในทางปฏิบัติ พอถึงเดือนสิงหาคมทุกหน่วยงานจะต้องรีบใช้และคืนงบประมาณทั้งหมด แต่มหาวิทยาลัยเพิ่งเปิดเทอมและใช้งบประมาณหมดแล้ว ทำให้ไม่มีเงินไปทำกิจกรรมต่างๆ ให้แก่นิสิตนักศึกษา

ทางด้านกลุ่มนักศึกษา อย่างสมภพพันธุ์ผู้นำ นิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งมีสมาชิก 39 แห่งทั่วประเทศ มีมติเป็นเอกฉันท์ 100% ไม่เห็นด้วยกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เรื่องการเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียนของมหาวิทยาลัยไทย โดยขอให้กลับไปใช้ช่วงเวลาเดิม

โดยให้เหตุผลว่า เรื่องนี้เกิดผลกระทบหลายอย่างกับนักศึกษาไทย โดยเฉพาะกลุ่ม มวก. ซึ่งส่วนใหญ่เรียนในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ที่ต้องฝึกปฏิบัติการสอนในชั้นปีที่ 4 หากเลื่อนออกไปก็จะกระทบ ทำให้เวลาไม่ตรงกับภาคเปิด

ภาคเรียนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน อีกทั้งยังทำให้ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สูญเสียโอกาสในการสมัครเข้าสอบแข่งขันในหน่วยงานราชการต่างๆ ทั้งการสอบครูผู้ช่วย หรือการสอบเข้ารับราชการในหน่วยงานอื่นๆ ที่ส่วนใหญ่มักจะเปิดสอบในเดือนมีนาคม แต่เราต้องจบการศึกษาในเดือนมิถุนายน ทำให้ไม่สามารถสอบได้ทัน

ขณะเดียวกัน อีกกลุ่มที่เป็นปัญหาคือนักศึกษาชายที่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร ซึ่งบางคนยังไม่แน่ใจว่าเรียนจบแน่นอนหรือไม่ แต่ตัดสินใจพอเข้าไปจับใบดำ ใบแดงแล้ว ได้รับคัดเลือกเป็นทหาร กลับปรากฏว่าสอบไม่ผ่าน เรียนไม่จบ แต่ก็ต้องไปเป็นทหาร อย่างนี้เป็นต้น

อีกทั้งช่วงเวลาดังกล่าว ยังตรงกับช่วงหน้าร้อน และตรงกับประเพณีสงกรานต์ ที่คนไทยส่วนใหญ่ต้องกลับไปเยี่ยมญาติ ดังนั้นจึงไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง

เช่นเดียวกับ นายสุรราว ทองบุ คณบดีคณะครุศาสตร์ มรภ.มหาสารคาม ในฐานะประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) ยอมรับว่า มีปัญหาในหลายเรื่อง เพราะไม่ได้เลื่อนตรงกันทั้งระบบ และอาจจะไม่ตรงกับบริบทของสังคมไทย

รวมถึงยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่า ยังไม่เห็นประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ รวมทั้งความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ก็ได้เพิ่มขึ้นมาอีก



อีกทั้ง 10 ประเทศอาเซียนก็ไม่ได้เปิด-ปิดภาคเรียนเวลาเดียวกันทั้งหมด จึงไม่แน่ใจว่าที่เราปรับมา เลื่อนตามอาเซียนหรือเลื่อนตามประเทศในแถบยุโรปก็แน่น

แม้เสียงเรียกร้องให้ทบทวนจะค่อนข้างหนาหู แต่ นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) ในฐานะประธานทปอ. ยืนยันหนักแน่นว่า ทปอ. จะไม่ทบทวนเรื่องนี้อีก งานวิจัยที่ผ่านมา ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ต้องมาพิจารณาเหตุผลความเหมาะสม คาดว่าอีกประมาณ 2-3 ปี จะเข้าสู่หลักเกณฑ์เดียวกันอย่างเต็มรูปแบบทั้งอาเซียนและยุโรป และเวลานี้ประเทศในกลุ่มอาเซียนก็ปรับมาเปิด-ปิดภาคเรียนในช่วงเวลาเดียวกันเกือบทุกประเทศแล้ว

อยากให้มองในระยะยาวและต้องมองไปถึงการแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ด้วย ไม่ใช่มองอยู่แต่ในประเทศ

ส่วนที่นำเรื่องอากาศร้อนมาอ้าง แล้วบอกให้กลับไปเปิด-ปิดภาคเรียน ตามช่วงเวลาเดิมนั้น ไม่ใช่เหตุผลที่ดี เพราะปัจจุบันประเทศไทย ไม่ใช่จะเป็นเดือนไหน ก็ร้อนเกือบทั้งปี

ด้าน นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เห็นตรงกันว่า การเลื่อนมาเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียน จะเกิดผลดีมากกว่าผลเสีย ซึ่งในช่วงสองปีที่ผ่านมา ก็พบว่าการแลกเปลี่ยนมีตัวเลขสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ส่วน มรภ. เอง หากจะกลับไปใช้ช่วงเวลาเปิด-ปิด ภาคเรียนตามเดิมก็สามารถทำได้ เพราะมติดังกล่าวของ ทปอ. ไม่มีกฎหมายบังคับ เป็นเพียงการขอความร่วมมือ

หรือหากนักศึกษายากกลับมาเปิด-ปิดภาคเรียนตามเวลาเดิม ก็สามารถเรียกร้องไปที่มหาวิทยาลัยของตนเองได้

! มั ทปอ. จะยืนยันเสียงแข็ง แต่เมื่อมีเสียงทักท้วงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียค่อนข้างดัง ทปอ. ก็อาจต้องกลับมาคิดใหม่อีกครั้ง ว่าการก้าวไปข้างหน้า โดยปรับเวลาเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียน และประเทศยุโรปได้ หรือเสียประโยชน์มากกว่า

การกลับไปใช้ช่วงเวลาเดิม หรือออกล้อมาในช่วงที่ยอมรับได้ของทุกฝ่าย แต่สามารถพัฒนาไปได้โดยไม่เกิดความขัดแย้ง หรือข้อถกเถียงใดๆ ●